



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๕๘
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๕๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้อง
ตามนัยหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ส่วนที่ ๓๕๐๓.๔/๒๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู จึงขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๕๘ สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน

จากเดิม

๒.๓ เป็นผู้มิใช่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใดๆ
อย่างหนึ่ง ที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ แต่สำหรับผู้ที่มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา ซึ่งมีอายุ ๙๐ วัน สามารถนำมาใช้สมัครได้ เฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิ
สาขาขาดแคลนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๐ สาขาวิชานั้น ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ แนบท้ายประกาศนี้

แก้ไขเป็น

๒.๓ เป็นผู้มิใช่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
ที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ หรือหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา ซึ่งมีอายุ ๙๐ วัน เฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิสถาขาดแคลนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน
๑๐ สาขาวิชานั้น ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ แนบท้ายประกาศนี้

๔. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

จากเดิม

๔.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
หรือหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา ใดๆอย่างหนึ่ง ที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ มาเป็นหลักฐานการสมัครเท่านั้น โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้
อำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

แก้ไขเป็น

๔.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ครูสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ หรือหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากครูสภา ซึ่งมีอายุ ๙๐ วัน เฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิสาชาชาติแคลนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๐ สาขาวิชา มาเป็นหลักฐานการสมัครเท่านั้น โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๑๕. การบรรจุและแต่งตั้ง

จากเดิม

๑๕.๒ ในกรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใด มีคุณวุฒิต่างจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากหนังสืออนุญาตดังกล่าวหมดอายุ ให้ดำเนินการต่ออายุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ครูสภากำหนด ก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบอายุการขึ้นบัญชี เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง

แก้ไขเป็น

๑๕.๒ ในกรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใด มีคุณวุฒิต่างจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากครูสภา เฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิสาชาชาติแคลนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๐ สาขาวิชา จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิสาชาชาติแคลนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๐ สาขาวิชานั้น หากหนังสืออนุญาตดังกล่าวหมดอายุ ให้ดำเนินการต่ออายุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ครูสภากำหนดก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบอายุการขึ้นบัญชี เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง

นอกนั้นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ว่าที่ร้อยตรี



(อานนท์ สุขภาคกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑